

งานอบรมเสวนา “ไขข้อข้องใจ กิจกรรมแบบใดต้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ ห้องออডিทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) สวทช. ได้จัดงานอบรม “ไขข้อข้องใจ กิจกรรมแบบใดต้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. กล่าวต้อนรับและเปิดงานอบรม โดยงานอบรมเสวนานี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรสายวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยปัญหาสำคัญที่มักพบได้ ในปัจจุบัน คือ ผู้วิจัยอาจยังไม่ทราบว่าจะงานวิจัยหรือกิจกรรมของตนนั้นเข้าข่ายเป็นการวิจัยในมนุษย์หรือไม่ ทำให้ไม่ได้ยื่นขอ การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการวิจัย หรือแม้ว่าบางส่วนจะพอทราบข้อมูลอยู่ บ้าง ก็ยังอาจขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และประเภทของการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมไปถึงบทบาท และความรับผิดชอบของผู้วิจัยเมื่อจะทำวิจัยในมนุษย์ โดยงานอบรมเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.จันทรา เหล่าถาวร, ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต่ และ ดร.จันทมัย สุวรรณประทีป มาบรรยายและ ให้ความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

- ความสำคัญและหลักการของการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- จุดไหนของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่นับเป็นการวิจัยในมนุษย์
- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้วิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รวมทั้งยังมีช่วงให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา และร่วมค้นหาประเด็นจริยธรรมที่ต้องคำนึงถึงในการวิจัย ในมนุษย์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของการวิจัยในมนุษย์ร่วมกัน ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมงานซึ่งมาจากสถาบันเครือข่ายต่างๆ ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของงานอบรมเสวนาในครั้งนี้ได้ เพราะถือเป็นหลักการสากลที่ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละสถาบันอีกด้วย โดยงานอบรมครั้งนี้มีบุคลากร สวทช. และ บุคลากรจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 204 คน

